



ที่ สพร ๒๕๖๓/ว๑๑๕๕

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙

เรียน เลขาธิการสภากาการแพทย์แผนไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มให้การสนับสนุนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
๒. ลิงก์ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ QR Code แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อให้ประชาชนสแกนและดาวน์โหลด

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานกลางของบรรพรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น ในรูปแบบแอปพลิเคชันชื่อ “หมอชนะ” หรือ “Mor Chana” เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างแม่นยำ โดยผ่านความยินยอมของผู้ใช้งานเพื่อเปิดเผยข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งทำให้เกิดการป้อนข้อมูลของผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพื่อช่วยเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยง รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการเดินทางของผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นข้อมูลรายงานที่สามารถให้เจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการชะลอและระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการนี้ สพร. พิจารณาแล้วเห็นว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันดังกล่าวผ่านช่องทางและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” อย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง อันจะทำให้แอปพลิเคชันนี้เป็นเครื่องมือที่เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างแท้จริง โดยท่านสามารถร่วมให้การสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการดาวน์โหลดและการใช้งานแอปพลิเคชัน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) หรือทำการดาวน์โหลดสื่อและข้อมูลประชาสัมพันธ์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

/ทั้งนี้ สามารถ...